
 
 
Skólaráðsfundur 4.mars 2025 
 
Mættir: Trostan, sem ritaði fundargerð, Íris Olga, Sólrún Jóna, Friðrik 
Logi, Gunnar Sig. og Sirrý Sif.  
 
Dagskrá: 
1)skóladagatal Varmahlíðarskóla 
2)Viðhald Varmahlíðarskóla 
3)Önnur mál 
 

1. Fjallað um skóladagatal. Sagt frá helstu liðum og bent á breytingar 
frá fyrri árum, sem eru helst þessar: 
a)foreldraviðtölum seinkað nokkuð 
b)byrjað kl. 10 eftir löng frí 
einnig er bent á að ekki er búið að tímasetja vorverkefni, 
skíðaferðir eða árshátíð yngri nemenda. 
Skóladagatalið var samþykkt. 
 

2. Fjallað um viðhald sem búið er að sinna á árinu. Skipt hefur verið 
um nokkuð af ljósum. Von er á svolitlu áframhaldi á árinu. Gert er 
ráð fyrir að haldið verði áfram að lagfæra opnanleg fög á vesturhlið 
og byrjað að skipta um gólfefni á göngum. 
 

3. Fjallað um tæknimál og kerfi sem notuð eru til þess að geyma 
gögn um nemendur og námsframvindu. Ekki eru margir kostir í 
boði en greint var frá því að kerfið Námfús hefur verið skoðað. 
 

      Fleira var ekki gert og ráðgert að funda aftur þriðjudaginn 1.apríl 
 
 
 


